

Hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tháng 7 - tháng tri ân. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” vẫn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng.

Mặc cho thời tiết nắng nóng, tại cụm nghĩa trang liệt sĩ Đông - Tây Sơn (Kiến Xương) thuộc hai xã Vũ Đông và Tây Sơn, các lớp thợ vẫn đang miệt mài hoàn thiện những khâu cuối cùng cho lễ khánh thành nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). Ông Tạ Xuân Kiệt, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết, cụm nghĩa trang liệt sĩ Đông - Tây Sơn có 188 liệt sĩ đang yên nghỉ, qua thời gian nghĩa trang đã xuống cấp. Hầu hết các bia mộ đều bị nứt vỡ, lối đi cỏ mọc um tùm, nước ngập sau mỗi trận mưa, rất khó khăn cho việc thăm viếng của các gia đình. Trước thực tế trên, cùng với 400 triệu đồng từ ngân sách cấp trên, xã đã trích kinh phí và huy động nguồn xã

hội hóa được gần 400 triệu đồng để tu sửa, tôn tạo các phần mộ và khuôn viên nghĩa trang. Hiện các phần mộ trong nghĩa trang được ốp gạch men trắng theo thứ tự, lối đi được lát gạch đỏ sạch sẽ, cây cối được trồng theo hàng lối. Theo kế hoạch, ngày 20/7/2021 việc tu sửa sẽ hoàn thành. Đây là mong muốn của các gia đình liệt sĩ và nhân dân trong xã. Anh Nguyễn Văn Quân, thôn Tiến Phong, xã Tây Sơn cũng đồng ý cho biết: Tôi có chú ruột hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Khi nghĩa trang được tu sửa, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình liệt sĩ cảm thấy ấm lòng vì các phần mộ được tu sửa sạch đẹp và khang trang hơn. Cùng với tu sửa nghĩa trang, việc chăm lo cho các gia

đình chính sách, người có công với cách mạng được chính quyền địa phương quan tâm. Ngoài các suất quà của trung ương, của tỉnh, năm nay, nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã trích 36,5 triệu đồng trao tặng 730 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ, mỗi lời thăm hỏi, động viên của các tổ chức, đoàn thể đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nguồn động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Trong chuyến thăm, tặng quà các thương bệnh binh nặng là người con quê hương Thái Bình đang điều trị tại một số trung tâm điều dưỡng (Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh), chúng tôi thực sự xúc động trước

những lời tâm sự của các thương bệnh binh mỗi khi biết tin có đoàn của tỉnh Thái Bình đến động viên, thăm hỏi sức khỏe, tặng quà. Bệnh binh 1/3, Nguyễn Văn Mạnh, quê xã Thụy Xuân (Thái Thụy) hiện đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) chia sẻ: Gần 30 năm điều dưỡng tại Trung tâm, năm nào cũng vậy, gần đến tết cổ truyền của dân tộc và ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức sang thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống, tặng quà cho các thương bệnh binh, chúng tôi cảm thấy vui và phần khởi. Năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công việc phát sinh, tỉnh vẫn bố trí đoàn sang thăm hỏi, động viên



Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà các thương bệnh binh là người con quê hương Thái Bình đang được chăm sóc, điều dưỡng tại một số trung tâm tỉnh ngoài nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

các thương bệnh binh, đây là động lực để chúng tôi vượt qua nỗi đau bệnh tật. Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiều hoạt động

chăm lo cho người có công và thân nhân của họ. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Từ nay đến ngày 27/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành,

các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó tập trung giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công theo đúng quy định; huy động nguồn lực

xã hội hóa, tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc, giúp đỡ thương bệnh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng... Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công phát sinh ngoài kế hoạch. Trong tháng 7, Sở sẽ có những hoạt động lớn kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ như: Tổ chức thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho người có công và thân nhân của họ; tổ chức các đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và một số nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên, Hà Giang; dâng hương, đặt vòng hoa, đặt nền tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; phát động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... Với những hoạt động phong phú, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và cả xã hội đã và đang hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ với các hoạt động ý nghĩa.

NGUYỄN CƯỜNG

CÁCH LY TẬP TRUNG TUYỂN XÃ, THỊ TRẤN Kinh nghiệm ban đầu từ Quỳnh Phụ

Trong đợt dịch Covid-19 thứ tư, Quỳnh Phụ là huyện chịu ảnh hưởng lớn bởi sự xuất hiện liên tiếp các ổ dịch tại một số địa phương, trong đó ca mắc Covid-19 tại xã An Thành có liên quan đến doanh nghiệp. Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, lần đầu tiên việc cách ly tập trung đã được thực hiện tại cấp xã. Sau gần 2 tuần tổ chức thực hiện cách ly tập trung cho 230 công nhân liên quan đến ca mắc Covid-19, các địa phương trong huyện đã có bản đáp ứng tốt với nhiệm vụ đợt xuất này.

Ngày 26/6, sau khi ghi nhận 1 công nhân thường trú tại xã An Thành đang làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia mắc Covid-19 do lây nhiễm từ người thân, các lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia với hơn 600 công nhân. Sau khi công nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính, thực hiện cách ly của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã thống nhất phương án với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia để lại nhà máy, số còn lại chia thành các nhóm đưa về khu cách ly tập trung tại thị trấn An Bài, xã An Ninh, xã An Lễ.

Ngày. Đặc biệt, khu cách ly còn liên tục nhận được sự giúp đỡ, động viên tận tình của bà con nhân dân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm, thiện nguyện với tổng số tiền, quà tặng ủng hộ gần 50 triệu đồng. Về khu cách ly tập trung xã An Lễ, mọi điều kiện sinh hoạt, cách ly tốt, tâm lý thoải mái, bữa ăn giấc ngủ bảo đảm, 74 công nhân đều rất phấn khởi và yên tâm cách ly y tế. Anh Cao Đức Huân, thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh chia sẻ: Trước đây tôi làm công nhân tại Hải Phòng, vừa về nhận việc tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia được gần 2 tuần thì phải thực hiện cách ly do dịch. Không là người địa phương nhưng về cách ly tập trung tại xã An Lễ tôi cảm thấy rất ấm lòng và xúc động khi nhận được sự quan tâm, động viên, tận tình chăm sóc của đội ngũ bác sĩ cùng lực lượng liên ngành, cán bộ địa phương và đồng đội công nhân dân nơi đây, tâm trạng và sức khỏe của chúng tôi rất tốt. Tôi mong sớm hết cách ly, quê nhà hết dịch để chúng tôi nhanh chóng quay trở lại lao động sản xuất, một phần nào đó như sự đền đáp những nghĩa tình của cán bộ, nhân viên khu cách ly và người dân địa phương dành cho chúng tôi.

Cùng xã An Lễ, thị trấn An Bài đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo kịch bản đã được xây dựng sẵn theo phương châm “4 tại chỗ”. Trưởng Mầm non thị trấn được lựa chọn làm điểm

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, chống dịch như chống giặc, ngay sau khi nhận nhiệm vụ của tỉnh và huyện giao, chỉ trong

4 giờ, cán bộ và nhân dân xã An Lễ đã phối hợp cùng lực lượng liên ngành hoàn thành khu cách ly tập trung đặt tại Trường Mầm non An Lễ. 9 phòng cách ly với đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, được trang bị từ kết nối internet dùng ứng nhu cầu giải trí cùng các phòng chăm sóc y tế, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch bệnh đã được thiết lập. 74 công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia được đưa về cách ly trong tới ngày 29/6 với 68 nữ, 6 nam, trong đó có 50 người quê xã An Lễ, còn lại là các xã An Vinh, An Ấp, An Vũ, An Tràng...

Ông Đinh Bá Rõ, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Lễ cho biết: Với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, ngay sau khi nhận nhiệm vụ của tỉnh và huyện giao, địa phương đã triển khai và duy trì hiệu quả khu cách ly tập trung của xã. Lực lượng liên ngành gồm 21 người, thường trực 24/24 giờ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ngoài công tác kiểm tra, duy trì sức khỏe, vệ sinh nhà ở, phun khử khuẩn toàn khu 2 lần/ngày, việc bảo đảm dinh dưỡng cho người cách ly được đặc biệt quan tâm. Xã An Lễ đã trực tiếp liên hệ, đặt các suất ăn tại cơ sở có uy tín, bảo đảm kiểm định y tế, phòng, chống dịch đưa đến tất cả các phòng 3 bữa/

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” càng phải được quán triệt đến mỗi ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Việc triển khai nhanh, thực hiện hiệu quả khu cách ly tập trung của một số xã, thị trấn tại huyện Quỳnh Phụ là kinh nghiệm bước đầu trong ứng phó linh hoạt với các tình huống mới của dịch Covid-19.

TRINH CƯỜNG



Vệ sinh, khử khuẩn tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

THÀNH PHỐ Giải bài toán quá tải công tác tuyển sinh lớp 1

Trước mỗi dịp bước vào năm học mới, phụ huynh có con vào lớp 1 tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Bình lại lo lắng về tình trạng tuyển sinh quá tải, nhất là ở những phường đông dân cư như Kỳ Bá, Trán Lãm, Lê Hồng Phong... Trước thực trạng trên, thành phố đã triển khai thực hiện các giải pháp “cứng” nhằm giảm số lượng học sinh lớp 1 ở những phường đông dân cư.



Phụ huynh nộp hồ sơ xin học lớp 1 cho con tại Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Giao chỉ tiêu, phân đúng tuyến

Đây là 2 trong nhiều giải pháp quan trọng của ngành Giáo dục thành phố nhằm giảm áp lực cho các trường học trên địa bàn. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Năm nay là năm đầu tiên thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp để giảm tải công tác tuyển sinh đúng tuyến, tránh việc chọn trường, chọn lớp đầu năm học mới. Theo đó, năm học 2021 - 2022, dựa trên kết quả điều tra dân số và điều kiện dạy học của từng đơn vị, UBND thành phố đã giao 3.880 chỉ tiêu vào lớp 1 cho 19 trường tiểu học trên địa bàn với tổng số 79 lớp. Trong đó, 3 trường được giao chỉ tiêu cao nhất là: Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Kỳ Bá và Tiểu học Quang Trung (295 học sinh lớp 1/trường). Đây là những trường nằm trên địa bàn dân cư tăng nhanh do tốc độ đô thị hóa. Công tác tuyển sinh được chỉ đạo nghiêm túc theo quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và số học sinh theo kế hoạch. Một yêu cầu quan trọng là bảo đảm công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Các trường chỉ được tiếp nhận học sinh khác tuyến nếu thiếu chỉ tiêu.

Việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Trán Lãm, nhà trường sẽ tuyển sinh đúng tuyến trong các ngày từ 12 - 17/7, trong đó các ngày 12, 13, 14/7 dành tuyển sinh đúng tuyến, những ngày còn lại sẽ tuyển sinh trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu). Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, nhà trường

đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức để phụ huynh và nhân dân trên địa bàn và phường, xã lân cận hiểu về mục đích, ý nghĩa của công tác tuyển sinh năm nay. Theo đó, năm học 2021 - 2022, nhà trường được giao 280 chỉ tiêu với 5 lớp 1. Quan điểm của nhà trường là ưu tiên học sinh có hộ khẩu trên địa bàn phường. Quá trình tuyển sinh diễn ra linh hoạt, không máy móc, bảo đảm đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Theo cô giáo Nguyễn Thị Tâm, trong quá trình tuyển sinh, có nhiều trường hợp đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường nhưng không có hộ khẩu thường trú tại đây với nhiều lý do khác nhau, nhà trường đã hướng dẫn những trường hợp này hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ để tiếp nhận vào học tập tại trường. Chính vì vậy, trong thời gian tuyển sinh, nhà trường không nhận bất kỳ phản ánh nào về công tác tuyển sinh, phụ huynh đều đồng thuận và ủng hộ cách làm của nhà trường.

hợp có giấy tạm trú tạm vắng từ năm 2020 trở về trước và đợt 3 tuyển sinh trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu). Đối với những trường hợp trái tuyến, nhà trường sẽ báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố để có phương án chỉ đạo bảo đảm 100% các cháu 6 tuổi được vào lớp 1.

Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Trong những ngày diễn ra tuyển sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã cử cán bộ trực tiếp xuống kiểm tra và làm việc với các nhà trường, đặc biệt là những trường ở trung tâm, bảo đảm quá trình tuyển sinh diễn ra công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho con em đúng tuyến học tập tại trường nơi sinh sống. Tuy nhiên, do năm nay là năm đầu tiên thực hiện phân bổ tuyển sinh, nhiều phụ huynh vẫn chưa hiểu và thực hiện đúng quy định của thành phố, tạo sức ép cho các nhà trường. Quan điểm của ngành Giáo dục thành phố là bảo đảm 100% học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 và được học tập trong môi trường tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi sẽ tích cực thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động để phụ huynh cho con học đúng tuyến, nhằm giảm áp lực cho các nhà trường và cân bằng chất lượng giáo dục tại các địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để các trường tiếp tục thực hiện phân bổ tuyển sinh trong công tác tuyển sinh ở những năm học tiếp theo.

Bảo đảm 100% học sinh trong độ tuổi vào lớp 1

Việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và giảm áp lực cho các nhà trường trong dạy và học. Trên thực tế, hầu hết phụ huynh có nhu cầu nhập học cho con vào các trường ở trung tâm thành phố chủ yếu là do các trường này có điều kiện tốt về cơ sở vật chất, thuận đường, gần nơi làm việc, để đưa, đón con đi học... Việc cho con em học ở những

DẶNG ANH